

Phần ẩm thực thì linh đình và xuất sắc y như các buổi họp khác của AHCC khắp nơi: Đây là dịp để quý phu nhân trở tài gia chánh. Các anh em chúng tôi thì chỉ có tài khen; ai nấy đều xuýt xoa “Ngon quá trời”

Buổi hàn huyên càng thêm ý nghĩa khi các AH chủ nhân đã chuẩn bị 14 vòng hoa để mỗi AH đều đeo một vòng khi chụp hình lưu niệm. ... Thôi thì rùng thu bao nhiêu lá vàng, hồng, thì các AH cũng bày nhiều lời tâm sự.

Trời về khuya, “*swong thu lạnh trăng thu bạch, khói thu xây thành*” mà sao lòng người vẫn ấm.

Bài ca Tạm biệt vang lên vào lúc quá nửa đêm. Ai nấy đều cảm động lưu luyến khi hát lời tạm biệt “*Ngày nay anh em chúng ta nổi trôi xứ người mà lòng vẫn nhớ. Nhớ quê hương ta đẹp tươi kết thành một trời mộng mơ...*”.

Chia tay nhưng chúng tôi không buồn vì có hẹn: sáng hôm sau tức Chủ Nhật 28-9-2003, chúng tôi sẽ gặp nhau để ăn điểm tâm do các AH ngoài Cali khoản đãi; và tối sẽ lại gặp nhau trong bữa tiệc đoàn viên tại nhà hàng Long Phụng do các AH ở Cali thân mời.

Sau bữa ăn sáng, chúng tôi kéo nhau về nhà AH Ái Văn để “gây sòng”. Nhóm này thì “Xi Phé”, đám kia thì “Mạc Chược”. Có vài lời thì thăm: “Phen này phe ta hãy cố gắng ‘làm thịt’ nhà triệu phú Phạm Bội Hoàn.”

Sáng hôm sau tức Thứ Hai 29-9-2003, một số phải ra phi trường để được “trả về nguyên quán”

Đại đa số còn lại thì kéo nhau đi Las Vegas để thử thời vận và đi thăm Grand Canyon.

Tại Las Vegas, anh chị Phạm Bội Hoàn đã đãi cả phái đoàn một bữa ăn tối thả giàn (diner buffet). Anh chị Đỗ Đình San đã khoản đãi anh em cả bữa ăn sáng lẫn bữa ăn trưa trước khi rời Vegas. Tối Thứ Tư 01-10-2003 tất cả trở lại Quận Cam CA để họp nhau lần nữa tại Thiên Ân Quán do AH Võ Quốc Thông và anh chị Dương Phú Yên khoản đãi.

Xưa nay, trước buổi hội ngộ, tôi cứ định ninh rằng Xuân Diệu đúng khi chàng viết:

“*Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại*”

Tuy nhiên, sau khi gặp lại 13 cố nhân thì tôi thấy rõ ràng là mình đã trẻ lại 38 năm và trong khoảnh khắc, những rung cảm tuyệt vời của lứa tuổi đôi mươi đã dồn dập hiện về. Tôi xin lỗi Xuân Diệu để tâm sự rằng:

“*Các bạn ơi, tình xuân vẫn đầy tràn
Nếu Ái Hữu được vui ngày hội ngộ*”

Để giữ mãi cho hồn xuân phời phới, tình AH tươi nồng, các tham dự viên đều đồng ý là cứ 3 năm, lại làm cho mình trẻ lại một lần bằng cách hội tụ từ bốn phương trời y như kỳ này. - Họp ở đâu? Câu trả lời rất nên thơ: - Bất cứ đâu. Năm này ở Mỹ Châu, ba năm sau có thể ở Âu châu, rồi Úc Châu và có người còn mơ tới một ngày nào đó, chúng ta sẽ về Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ để họp đàn ngay tại lầu 2 trường Công Chánh!

Ôi, giấc mơ hồi hương mới đẹp làm sao. /.

LOUISIANA- TEXAS :

AHCC Austin, Texas
tiếp đón Anh Chị AH Lê thành Trinh.

Ngồi : A/c Lê-thành Trinh, chị Mơ, chị Oánh, chị Đống

Đứng : AH Liêm, Mơ, Oánh, Đống, Toàn

